

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช)

ตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละความสำเร็จการบริหารจัดการการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band

ความหมายของตัวชี้วัด	การบริหารจัดการการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band หมายถึง การดำเนินการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง การวางแผน การจัดทำเอกสารแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง การขออนุมัติ การกำกับ ควบคุมการปฏิบัติการติดตั้ง รื้อถอน สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	ความสำเร็จการบริหารจัดการการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band	
สูตรในการคำนวณ	กำหนดเป็นร้อยละความสำเร็จการบริหารจัดการการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band = C $C = \frac{\text{จำนวนที่ดำเนินการได้}}{\text{จำนวนตามคำขอหรือได้รับมอบหมายทั้งหมด}} \times 100$ <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> ช่วงการปรับเกณฑ์ให้ $\pm 5\%$ ต่อ ๑ คะแนน ดังนี้	
	ความสำเร็จการบริหารจัดการการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band ร้อยละ ๗๙.๕	= ๑ คะแนน
	ความสำเร็จการบริหารจัดการการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band ร้อยละ ๘๔.๕	= ๒ คะแนน
	ความสำเร็จการบริหารจัดการการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band ร้อยละ ๘๙.๕	= ๓ คะแนน
	ความสำเร็จการบริหารจัดการการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band ร้อยละ ๙๔.๕	= ๔ คะแนน
	ความสำเร็จการบริหารจัดการการติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ C-Band ร้อยละ ๙๙.๕	= ๕ คะแนน
หน่วยที่วัด	ร้อยละ	
น้ำหนัก	ร้อยละ ๒๕	
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	หลังจากเสร็จภารกิจการติดตั้ง รื้อถอน , รายเดือน , รายไตรมาส	
กระบวนการจัดเก็บข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดการเสด็จพื้นที่จังหวัดในชายที่รับผิดชอบ ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หนังสือมอบหมายภารกิจหรือขอสนับสนุน แบบ ร.๑ , ร.๑/๑ บันทึกรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น สรุปรายงานการปฏิบัติงานรายเดือน สรุปรายงานการปฏิบัติงานรายไตรมาส 	
ผู้จัดเก็บข้อมูล	๑.นายจักรพงษ์ อุทัยวรรณพร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เบอร์ติดต่อ : ๗๐๓๔๓	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายคมชาญ บัวแย้ม หน.สส. ศสข.๑๑ (นครศรีธรรมราช) เบอร์ติดต่อ : ๗๐๓๔๑	
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายธนาชัย ทิจะยัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช) เบอร์ติดต่อ : ๗๐๓๔๐	
เป้าหมาย	ระดับคะแนนที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)	

เงื่อนไข ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจะใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑